



ข่าวคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗ E-mail edu.parliament@gmail.com



เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑) เรื่องการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ของคณะกรรมการการศึกษา (ต่อ) ในเบื้องต้นได้กำหนดเส้นทางการศึกษาดูงานแบ่งเป็น ๒ กลุ่มประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย และราชอาณาจักรสวีเดน และกลุ่มประเทศสมาพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทบริหารจัดการการเดินทางเพื่อทำหน้าที่ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของคณะกรรมการ และได้มอบหมายให้นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง จัดทำรายละเอียดกำหนดการเดินทางศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๒) เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีผู้เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษา ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนเรื่องร้องเรียนจำนวน ๔ เรื่อง ซึ่งสามารถแบ่งเรื่องร้องเรียนได้เป็น ๓ หัวข้อ ดังนี้

๒.๑) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่องขอความอนุเคราะห์ปรึกษาและช่วยเหลือแนวทางในการบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการอบรมพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ๕/๒๕๖๒ จังหวัด

ขอนแก่น และเรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๘ ค(๒) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการได้มีมติให้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และเห็นชอบให้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจง และจัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาขอข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้าต่อไป

๒.๒) เรื่องการบรรจุวิชาพระพุทธศาสนา คณะกรรมการได้มีมติให้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และเห็นชอบให้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบ และจัดทำรายละเอียดข้อมูลการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมายังคณะกรรมการเพื่อทราบและจะได้แจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป

๒.๓) เรื่องขอความเป็นธรรมและขอให้ยกเลิกกรณีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ คณะกรรมการได้มีมติให้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และเห็นชอบให้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและผลคะแนนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ รวมถึงผลการตรวจสอบของ สอศ. ตามที่ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้าง ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการดังกล่าวของหน่วยงาน และชี้แจงผลการพิจารณากลับมายังคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

๓) พิจารณาสรุปรการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. โดย รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้นำเสนอสรุปรการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการพิจารณาศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาได้พิจารณาศึกษาแล้วเสร็จ สรุปรว่าได้นำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (ฉบับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา) มาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับการ





ข่าวคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗ E-mail edu.parliament@gmail.com



เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีหลักการสำคัญคือ ให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานเหนือสถานศึกษาซึ่งจะต้องมีจำนวนหน่วยงานดังกล่าวให้น้อยที่สุด โดยคณะอนุกรรมการได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (ฉบับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา)



ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม (๒) แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดระดับช่วงวัยต่าง ๆ ของผู้เรียน โดยเห็นว่าไม่ควรกำหนดรายละเอียดมากเกินไปเนื่องจากจะนำไปปฏิบัติได้ยาก และ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมประเด็นการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้ โดยกำหนดให้หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการที่ทำหน้าที่อยู่เดิมให้ทำหน้าที่สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดทำหลักสูตรในระหว่างรอการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้ ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบในภาพรวมการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ดังกล่าว ตามที่ได้นำเสนอ

๔) พิจารณายุติตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในเบื้องต้นให้ตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในคณะกรรมการการศึกษา โดยได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการแต่ละคณะดำเนินการพิจารณาศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน และให้ดำเนินการพิจารณาศึกษาคราวละ ๒ คณะ ตามลำดับดังนี้ (๑) คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒) คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิภาพผู้เรียน (๓) คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาสู่คุณภาพ (๔) คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาการจัดการการศึกษาเอกชนสู่คุณภาพ และ (๕) คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาการจัดการการศึกษาดุสิตศึกษาสู่คุณภาพ

สำหรับการประชุมครั้งต่อไปนั้นคณะกรรมการ จะมีการประชุมในวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา
สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการการศึกษา
วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ข้อมูล ณ เวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา